



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชลung อำเภอลอง จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๔๔ ๑๕๙๘ ต่อ ๑๐๐

ที่ จป ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๑๘๘ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตาม แนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และหน่วยงาน ต้องมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และจริยธรรม ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน เป็นสากล โดย MOIT ๒๒ กำหนดให้ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชลung จังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลชลungบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งให้ท่านและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานหรืองานของท่านยึดถือปฏิบัติ ตามต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมานี้




จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลung

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ปี: ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หัวข้อ: มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	
รายละเอียดข้อมูล: ๑. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทำงานของโรงพยาบาลชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
Linkภายนอก: ไม่มี http://hoskhlung.ddns.net:81/hoskhlung	
หมายเหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายธวัช วิเชียรประภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายพรมมินทร์ ไกรยสินธ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายบรรลือศักดิ์ แพทย์พันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	